

Số: 26/1998/CT-UB-TM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 1998

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác quản lý thuế và thu nộp
Ngân sách 6 tháng cuối năm 1998.

Thu thuế nội địa và các loại thu Ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm tuy có tiến bộ nhưng kết quả thu trong một số loại thuế, trong các khu vực kinh tế còn thấp so kế hoạch, tình trạng trốn lậu thuế, chiếm dụng tiền thuế còn phổ biến.

Để hoàn thành dự toán thu Ngân sách năm 1998, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, cơ quan Thuế các cấp và các doanh nghiệp tập trung thực hiện một số công việc sau :

1- Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh các thành phần kinh tế phát triển, tăng thêm sản phẩm hàng hóa và nguồn thu cho Ngân sách, đồng thời chỉ đạo các cơ sở kinh doanh chấp hành đầy đủ nghiêm chỉnh quy định của Luật thuế, pháp lệnh kế toán thống kê, kê khai đầy đủ và nộp ngay các khoản thuế phát sinh, thanh toán các khoản nợ đọng thuế.

2- Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo các ngành trực thuộc, Ủy ban nhân dân phường-xã đánh giá tình hình, kết quả thu Ngân sách trên địa bàn và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để quản lý thu đầy đủ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý, tổ chức thu kịp thời, đúng chính sách ; phối hợp với Cục Thuế để thực hiện việc khoán ổn định thuế cho các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn.

Cục Thuế thành phố chỉ đạo các Chi cục Thuế quận-huyện có trách nhiệm báo cáo cụ thể tình hình thu và tham mưu Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm tra thu nộp Ngân sách trên địa bàn phường-xã.

3- Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước chủ động, tích cực tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ, thúc đẩy kinh doanh phát triển, hạch toán đúng, đủ các khoản thuế phát sinh và nộp kịp thời vào Ngân sách.

4- Các ngành Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, thuế triển khai tích cực, kiên quyết hoạt động kiểm tra chống buôn lậu và gian lận thương mại đặc biệt đối với các mặt hàng ngoại nhập phải dán tem.

Số hàng hóa bị tịch thu do kinh doanh trái phép phải sớm xử lý đúng thời gian quy định, đấu giá phát mãi để nộp Ngân sách.

5- Cục Thuế, Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ quyết toán thuế, quyết toán tài chính năm 1997 các doanh nghiệp và tạm kiểm tra quyết toán 6 tháng đầu năm 1998, hoàn tất trong quý 3/1998, giải quyết dứt điểm các khoản phải nộp Ngân sách không để tồn đọng.

6- Sở Địa chính-Nhà đất nghiên cứu cải tiến thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất cho các tổ chức kinh tế có sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và phối hợp Cục Thuế để tính, thu ngay tiền thuê đất vào Ngân sách.

7- Cục Thuế và Cục Đầu tư phát triển nghiên cứu biện pháp, qui trình phối hợp để thu ngay các khoản thuế của nhà thầu xây dựng đối với các công trình xây dựng cơ bản có vốn ngân sách Nhà nước cấp.

8- Các cơ quan Tài chính-Thuế-Kho bạc cùng Ủy ban nhân dân quận-huyện kiểm tra số phí-lệ phí, các loại thu khác do các cơ quan, ban ngành, quận-huyện thu để nộp, phản ánh đúng đủ kịp thời vào Ngân sách.

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước phải kiểm tra các quỹ và nộp Ngân sách các khoản tiền quỹ lập trái phép nhằm lành mạnh hóa hạch toán tài chính của cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu cao nhất cho việc quản lý và thu nộp Ngân sách để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu Ngân sách của thành phố năm 1998.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TT/TU, TT HĐND, TTUB
- Sở Ban Ngành TP
- UBND Quận Huyện
- VPUB: CPVP, các Tổ TH, TM
- Lưu.

Nguyễn Văn Chí